

ด่วนที่สุด

มท ๐๐๑๘.๑/วศ ๕๕๕



ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๕๙๐๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น และหัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๔ สาขาจังหวัดมุกดาหาร

อ้างถึง พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการปรับพินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย ตามพระราชบัญญัติบัตรประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้เปลี่ยนความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวตามกฎหมายในบัญชี ๑ เป็นความผิดทางพินัยเมื่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยกรมการปกครองได้ดำเนินการออกระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการปรับเป็นพินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย ได้แก่ ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการปรับเป็นพินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติบัตรประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งได้ดำเนินการแก้ไขแบบพิมพ์ในระบบโปรแกรมการจัดทำบัตรประชาชน โดยการยกเลิกแบบบันทึกคำผู้ต้องหา และบันทึกเปรียบเทียบปรับ ที่เป็นแบบพิมพ์ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๘ และกำหนดแบบพิมพ์บันทึกคำให้การรับสารภาพ (พินัย ๒) การยุติการพิจารณาคำปรับเป็นพินัยหรือยุติการปรับเป็นพินัย (พินัย ๔) คำสั่งปรับเป็นพินัย (พินัย ๘) และใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการปรับเป็นพินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๖

ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำบัตรประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงขอให้สำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง ถืปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยพระราชบัญญัติบัตรประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๖ และรับทราบถึงการแก้ไขปรับปรุงแบบพิมพ์ในระบบจัดทำบัตรประชาชนในระบบการจัดทำบัตรประชาชน เพื่อพร้อมในการปฏิบัติงาน ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกราช มณีกรรณ)

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร. ๐-๔๒๖๗-๗๗๘๐๗

